

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 24/2, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh về các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành và hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải dự buổi làm việc.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp vẫn được duy trì, đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 3,5% so với năm 2019.

Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế, quy hoạch phân khu các khu chức năng được lựa chọn thí điểm; sớm bàn giao mặt bằng các dự án khu công nghiệp: Liên Hà Thái, Tiển Hải, Cầu Ngình cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp; thu hút vốn đầu tư vào Khu kinh tế, khu công nghiệp khoảng 800 triệu USD, tạo việc làm mới cho từ 5.500 lao động trở lên. Ban sẽ tích cực phối hợp

với các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình. Cùng với việc hoàn thành các quy hoạch, tập trung xây dựng hạ tầng trong Khu kinh tế, ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối với thành phố Hải Phòng, các tuyến đường nối Khu kinh tế với các địa phương trong tỉnh, các tuyến đường trong Khu kinh tế. Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về những vấn đề liên quan đến xây dựng Khu kinh tế: Lập các quy hoạch phân khu, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; công tác giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; các rào cản và việc xác định tầm nhìn chiến lược phát triển Khu kinh tế bảo đảm tính lâu dài, chất lượng; trách nhiệm và sự phối hợp của các ngành, địa phương trong xây dựng Khu kinh tế; thay đổi tư duy, cách làm trong tư vấn, xúc tiến, hỗ trợ nhà đầu tư đến Thái Bình tìm cơ hội đầu tư...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện một số dự

án đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm 2020; đặc biệt là việc đóng thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Liên Hà Thái (một hạng mục của khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái) trong Khu kinh tế Thái Bình và động thổ khởi công xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ. Ngay thời điểm đầu xuân 2021, Thái Bình sẽ tổ chức 3 sự kiện quan trọng đó là họp long cầu vượt sông Trà Lý trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Ngình và hội nghị công bố Quyết định số 180/QĐ-TTg, ngày 8/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng các quy hoạch phân khu chức năng công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái. Đây là những tín hiệu rất khả quan, hứa hẹn Thái Bình sẽ đạt được những thành công quan trọng hơn nữa trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự nỗ lực vượt bậc của các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong thời gian qua, trong đó có Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh. Thành công đó cũng sẽ để lại nhiều niềm tin, bài học kinh nghiệm quý báu để thực hiện tốt nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2021 và những năm tiếp theo; trong đó có nhiệm vụ xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trong trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh như Nghị

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần nhận thức rõ ràng, sâu sắc: Khu kinh tế là một vùng không gian lãnh thổ chuyên biệt có không gian kinh tế riêng, vì thế phải có triết lý phát triển, mô hình phát triển và định hướng phát triển. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong vùng lãnh thổ và chịu trách nhiệm về sự phát triển không gian kinh tế này. Do đó, Ban và các sở, ngành, địa phương cần phải xác định rõ vai trò, thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý đầu tư, phát triển và vận hành Khu kinh tế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thời gian tới việc rà soát, bổ sung quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế và việc lập các quy hoạch phân khu phải có tầm nhìn, chiến lược dài hạn; phải có lộ trình xây dựng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế theo từng năm, xác định rõ ngành, lĩnh vực nào là thế mạnh, coi đó là trọng tâm, trụ cột để phát triển trong Khu kinh tế. Trong năm 2021, Thái Bình sẽ tập trung xây dựng 2 khu công nghiệp Liên Hà Thái và Hải Long, đồng thời xây dựng lộ trình phát triển cho những năm tiếp theo nhưng cần lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực, uy tín, trách nhiệm. Cùng với phát triển các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Thái Bình, tính toán phát triển các loại hình, thiết chế xã hội khác một cách đồng bộ, toàn diện, bảo đảm các điều kiện tối thiểu cho các nhà đầu tư và cần có lộ trình thực hiện cụ thể. Nghi

cứu, tính toán định hướng phát triển Khu kinh tế trên biển, có thể hình thành các khu: chế xuất, dịch vụ, cảng biển, trung tâm logistics... để tăng sức hấp dẫn, từ đó đưa Khu kinh tế trở thành trọng tâm, động lực phát triển kinh tế không chỉ của Thái Bình mà cả khu vực duyên hải Bắc Bộ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cần nâng cao năng lực quản lý, chuyển mạnh về tư duy, cách làm, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ. Đảm nhận và thực hiện tốt chức năng là đầu mối, trung tâm giải quyết các yêu cầu của nhà đầu tư. Tận dụng, tranh thủ mọi cơ hội, điều kiện để xúc tiến, thu hút đầu tư vào tỉnh. Trong điều kiện khó khăn về biên chế, lãnh đạo Ban, từng phòng chuyên môn cần tính toán, điều phối, phân công nhiệm vụ một cách khoa học với tinh thần nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình, các khu công nghiệp là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tích cực phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của Ban nhằm đẩy nhanh việc xây dựng và phát triển Khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

MẠNH CƯỜNG

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Thái Thụy. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn

Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hóa, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương được luân chuyển đến nhận công tác tại UBND huyện Thái Thụy kể từ ngày 25/2/2021, chỉ định

tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu để HĐND huyện Thái Thụy bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác của đồng chí Nguyễn Văn Hóa, mong trên cương vị công tác mới đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh

chóng tiếp cận công việc, nắm bắt thực tiễn địa phương, sâu sát cơ sở; đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ. Cấp ủy, chính quyền huyện Thái Thụy tạo điều kiện, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Văn Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết, phải

huy tốt những kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hóa hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐÀO QUÝEN

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

Covid-19 tại Trường THPT Bắc Duyên Hà, Xí nghiệp May Hưng Hà, đến Trấn (Hưng Hà).

Trong thời gian vừa qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được huyện Hưng Hà xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, huy động sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị; thường xuyên cập nhật, nắm bắt tình hình dịch bệnh, những yếu tố đặc thù để kịp thời những nhất chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Những nơi đoàn đến kiểm tra đã triển

khai các biện pháp tích cực trong công tác phòng, chống dịch như: đo thân nhiệt; yêu cầu nhân viên, khách hàng, người lao động, cán bộ, giáo viên, học sinh đeo khẩu trang; trang bị dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách theo quy định; Ban Quản lý di tích đến Trấn ra thông báo tạm thời đóng cửa, hướng đón khách để phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu tại những nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đánh giá cao sự chủ động, kịp thời thực hiện nghiêm các

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Hưng Hà. Các đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các di tích lịch sử văn hóa, các chốt kiểm soát dịch... tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là hướng dẫn người lao động và khách hàng tới làm việc tại đơn vị thực hiện khai báo y tế; tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động tham gia giám sát, phát hiện người từ địa phương khác, nhất là từ các vùng dịch đến làm việc tại đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật các văn bản chỉ đạo

của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của ngành Y tế; yêu cầu nhân viên, người lao động, người dân, học sinh và giáo viên đeo khẩu trang khi làm việc, đến trường, cài đặt ứng dụng Bluezone, không tập trung đông người...

Cũng trong sáng ngày 24/2, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Hồng An, đến Tiên La và chốt kiểm soát dịch cầu Thái Hà (Hưng Hà). Tại những nơi đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh

giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch, đồng thời động viên các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chủ động các biện pháp và thực hiện các quy định về bảo đảm y tế trong khi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Đối với Trường THCS Hồng An, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách học sinh khi đến trường; hướng dẫn học sinh, giáo viên khai báo y tế và duy trì hiệu quả việc dạy học trực tuyến.

MẠNH THẮNG

TIỀN HẢI

Bảo đảm an toàn, tiết kiệm lễ giao nhận quân

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, những ngày qua huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương gặp mặt, trao quà cho tân binh theo tinh thần tiết kiệm, an toàn tuyệt đối trước lễ giao nhận quân năm 2021.



Lãnh đạo Ban CHQS huyện Tiền Hải trao quà cho tân binh tại xã Đông Xuyên.

được trách nhiệm của mình cống hiến sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Em Bùi Đức Lương, xã Đông Phong chia sẻ: Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày nhập ngũ nên em rất háo hức. Những

ngày qua em tranh thủ gặp gỡ bạn bè, người thân để chia vui với mọi người. Được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là ước nguyện không chỉ của em mà của cả gia đình. Cả nhân em

đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Khi về đơn vị, em sẽ tiếp tục phấn đấu để sớm được kết nạp Đảng.

Thượng tá Vũ Anh Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện cho biết: Năm 2021, Tiền Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn 356 thanh niên nhập ngũ, trong đó 325 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 31 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu giao nhận quân năm 2021, trước đó Hội đồng NVQS huyện đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Qua đó, chất lượng sức khỏe của tân binh được nâng lên, tránh tình trạng

bù đổi. Ngoài sức khỏe, bản lĩnh chính trị, trình độ văn hóa của các tân binh cũng có chuyển biến rõ rệt. Hiện tại, các tân binh đã nhận lệnh và sẵn sàng lên đường nhập ngũ theo đúng kế hoạch. Những ngày qua, các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, động viên, khích lệ các tân binh giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống quê hương, không quên ngại khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, toàn bộ số quà tặng thanh niên nhập ngũ của cấp trên được chuyển về các xã, thị trấn để địa phương trao tận tay tân binh. Quá trình thăm, tặng quà, động viên thanh niên bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Huyện đã có kế hoạch cụ thể phòng, chống dịch cho người nhà và tân binh tại lễ giao nhận quân. Trong đó, Hội đồng NVQS huyện đã xây dựng kế hoạch phun khử khuẩn khu vực diễn ra lễ giao nhận quân, đồng thời tuyên truyền, phổ biến các biện pháp vệ sinh, kiểm tra thân nhiệt, cấp phát khẩu trang miễn phí cho các tân binh, bảo đảm lễ giao nhận quân diễn ra an toàn, thành công.

MẠNH THẮNG

ĐÃ GIEO CÂY TRÊN 95%...

(Tiếp theo trang 1)

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung cao cho việc chỉ đạo nông dân gieo cấy hết diện tích lúa xuân trước ngày 25/2; rà soát diện tích đất lúa có nguy cơ không cấy, tiếp tục vận động và tuyên truyền để nông dân gieo cấy hoặc cho các hộ khác có nhu cầu mượn lại để chủ động canh tác, phát triển sản xuất quy mô lớn. Tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất khi kết thúc gieo cấy bằng các biện pháp thủ công, hóa học, sử dụng thuốc diệt chuột tinh hò trợ bảo đảm đúng mục đích và triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; nghiêm cấm tuyệt đối việc dùng điện để diệt chuột. Ngành Nông nghiệp tăng cường kiểm tra, đôn đốc chiến dịch diệt chuột, theo dõi tiến độ gieo cấy; hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc và sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đạt hiệu quả cao. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện các ổ bệnh để tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời.

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Đoàn đã đến thăm gia đình các tân binh: Vũ Hoàng Thảo, tổ 15, phường Quang Trung; Nguyễn Thành Long, tổ 6, phường Trần Lâm; Bùi Đình Khải, thôn Hạ Tây, xã Vũ Phú. Đây là những tân binh hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mẹ thường xuyên đau ốm hoặc đã chết.

Sau khi trao các suất quà, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Ban CHQS thành phố đã ân cần thăm hỏi, động viên tân binh và gia đình yên tâm, chuẩn bị tốt tinh thần, sức khỏe, phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng nhập ngũ. Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để tân binh các tân binh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương chăm sóc, hỗ trợ tân binh để tân binh yên tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã trao 56 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho tân binh của 8 huyện, thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xung phong lên đường nhập ngũ năm 2021.

Phấn đấu sản lượng giống thủy sản đạt 13,7 tỷ con

Năm 2020, công tác sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, từng bước đáp ứng được nhu cầu con giống của người nuôi trồng thủy sản (NTTS). Các cơ sở sản xuất giống thủy sản trong tỉnh đã cung cấp gần 10,1 tỷ con giống (đáp ứng được khoảng 27% nhu cầu NTTS), trong đó sản xuất giống cá nước ngọt hơn 148 triệu con; giống cá nước lợ 5 triệu con; ngao 9,3 tỷ con; sò huyết 510 triệu con; hàu 122 triệu con. Số lượng con giống còn thiếu được các cơ sở kinh doanh trong tỉnh nhập từ các tỉnh ngoài về ương dưỡng thành con giống đạt tiêu chuẩn và cung cấp cho nhu cầu người NTTS thương phẩm trong tỉnh.

Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu sản lượng giống thủy sản đạt 13,7 tỷ con. Đầu năm, thời tiết nắng ấm thuận lợi cho sản xuất giống thủy sản, các cơ sở đã chủ động thực hiện quy trình công nghệ sinh sản con giống, bước đầu cung cấp đủ giống thủy sản nước ngọt cho người dân.

THANH HUYNH

Tiếp nhận và bàn giao 1 cá thể tê tê Java cho vườn quốc gia Cúc Phương

Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm Thái Bình đã tiếp nhận và bàn giao 1 cá thể tê tê Java cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương (Vườn quốc gia Cúc Phương). Cá thể tê tê nói trên do ông Đỗ Trọng Quân, trú tại phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) phát hiện tại Trạm Y tế phường Kỳ Bá. Ngay sau khi phát hiện, ông Đỗ Trọng Quân đã tiến hành cứu hộ và chủ động liên hệ để bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thái Bình. Cá thể tê tê này có tên khoa học là Manis javanica thuộc danh mục các loài động vật nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đây là hành động rất đáng tuyên dương về ý thức chấp hành pháp luật cũng như trách nhiệm chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ bị suy giảm hoặc tuyệt chủng ở Việt Nam.

NGÂN HUYNH

Cấp hơn 700 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật

Nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch lưu động và kiểm dịch đầu mối giao thông. Trong tháng 2/2021, Chi cục đã thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ đủ điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm. Chi cục đã kiểm tra và cấp 728 giấy chứng nhận kiểm dịch động vật cho hơn 18.000 con lợn, gần 4 triệu con gia cầm và hơn 2.000 con trâu, bò; kiểm soát 30 phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, góp phần ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong tỉnh.

Tiêm bổ sung hơn 50.500 liều vắc-xin phòng các loại bệnh cho vật nuôi

Theo số liệu của ngành Nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại, quy mô đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì ổn định. Tổng đàn lợn ước đạt hơn 820.000 con (tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020); đàn gia cầm đạt 14,3 triệu con (tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2020); đàn trâu, bò đạt 57.200 con. Các địa phương tiếp tục thực hiện công tác tiêm vắc-xin bổ sung phòng các loại bệnh cho đàn gia súc, gia cầm với tổng số gần 50.500 liều vắc-xin dịch tả lợn, phó thương hàn lợn, lở mồm long móng, cúm gia cầm, tụ huyết trùng, gia cầm... Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không phát sinh các dấu hiệu nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

THANH HUYNH